

30/08/2023

## **Khóa Tu Tập Hai Ngày của Hội Đồng Giáo Dục Mở Ra Tầm Nhìn Chung để Thành Công**

Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb đã họp mặt trong một khóa tu tập hai ngày vào ngày 23 và 24 tháng 8, ở đó họ tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa với các nhà quản lý học khu về nhiều chủ đề khác nhau. Các chủ đề này bao gồm việc sử dụng cơ sở vật chất, xây dựng và nâng cấp, cập nhật về tiến trình công nhận của Cognia, kết quả kiểm toán, xem xét về 30 ngày đầu tiên của tổng giám đốc và đánh giá của Hội Đồng. Khóa tu tập được chứng minh là thời gian hiệu quả để suy ngẫm và lập kế hoạch, đặc biệt tập trung vào tương lai của Học Khu.

“Điều cần thiết là duy trì đường dây liên lạc mở với các nhà quản lý Học Khu của chúng tôi khi chúng tôi luôn cập nhật thông tin bằng cách đặt câu hỏi và cung cấp phản hồi trọng điểm. Khóa tu tập này là một cơ hội tuyệt vời để làm điều đó”, Ông Diijon DaCosta cho biết. “Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng, tôi cam kết đảm bảo rằng các thành viên Hội Đồng luôn được cập nhật về những diễn biến mới nhất trong Học Khu của chúng ta. Những kiểu cộng tác này giúp đảm bảo chúng tôi đang hướng tới tầm nhìn chung cho tương lai của các học sinh, nhân viên và gia đình của chúng ta.”

Ý kiến này đã được nhấn mạnh lại bởi Phó Chủ Tịch Hội Đồng, Bà Deirdre Pierce, người đã nêu bật giá trị của những cam kết như vậy.

Bà nói: “Các khóa tu tập này mang đến những cơ hội quan trọng để học hỏi, chia sẻ và hiểu về ‘cách thức’ và ‘lý do’ đằng sau các quyết định, điều này cực kỳ hữu ích. Tôi thực sự rất thích khoảng thời gian cùng nhau và cảm thấy rằng tất cả những người thuyết trình và điều phối viên chuyên nghiệp thông thạo của chúng tôi đã làm rất tốt việc cung cấp thông tin tập trung vào mục tiêu nâng cao nhận thức của chúng tôi với tư cách là một cơ quan quản lý”.

Một trong những tâm điểm của khóa tu tập là cuộc thảo luận xung quanh Tổng Giám Đốc mới, Tiến Sĩ Devon Horton, trong 30 ngày đầu tiên tiếp nhận chức vụ. Các thành viên hội đồng đã hết lời khen ngợi phong cách lãnh đạo “*Đột Phá để Xuất Sắc*” của Tiến Sĩ Horton, tưởng thưởng những thành tựu của ông trong việc đảm bảo lễ khai giảng thành công cho năm học 2023-2024.

“Tôi hài lòng nhất với đánh giá tích cực của Tiến Sĩ Horton về tuần khai giảng và cách chinh đốn tổ chức của ông tập trung chủ yếu vào thành công cuối cùng cho các học sinh của chúng ta và tương lai cực kỳ tươi sáng mà chúng ta có thể mong đợi ở DCSD! Một cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta!” Bà Pierce chia sẻ.

Mặc dù nhận thấy còn nhiều việc phải làm ở phía trước, nhưng Khóa Tu Tập Hai Ngày của Hội Đồng đã tạo ra một nền tảng vững chắc để tiếp tục vun đắp. Nền tảng đó tạo tiền đề cho cách tiếp cận nhóm với đầy đủ thông tin và mang tính cộng tác giữa các nhà quản lý mới của Học Khu

và lãnh đạo Hội Đồng nhằm cải thiện kết quả học tập, xã hội, cảm xúc và thể chất cho gần 92.000 học sinh và 14.500 nhân viên của Học Khu.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Đồng Giáo Dục và các nhà quản lý Học Khu là điều cần thiết và được thể hiện rõ ràng trong suốt khóa tu tập. Công tác quản trị của họ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các chính sách, đặt ra các mục tiêu và tiêu chuẩn rõ ràng, nâng cao trách nhiệm giải trình và ưu tiên sự công bằng trong các sáng kiến của Học Khu nhằm thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập và quản lý tài chính có trách nhiệm.

XXX